

ที่ สปสช. 5.39 / ว.4023

15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เรงรัดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึงปัจจุบัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ที่บ้านและในชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ขอเร่งรัดการดำเนินงานและบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดังนี้

๑. เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว สนับสนุนไปยังหน่วยบริการ, หน่วยงานสาธารณสุข, องค์กร กลุ่มประชาชน และหน่วยงานอื่น โดยขอให้ดำเนินการเป็นการเร่งด่วน
๒. กรณีมีงบประมาณคงเหลือค้างจ่าย ขอให้พิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม โดยใช้งบประมาณค้างจ่ายปี 2563 เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในระยะสั้น มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สมทบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ขอเร่งรัดให้ดำเนินการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งหนังสือแจ้งสปสช.เขต 4 สระบุรีโดยเร่งด่วน)
๔. ดำเนินการบันทึกรายงานทางการเงิน แผนงานโครงการ และระบบบัญชีของกองทุน ในระบบรายงานการบริหารจัดการกองทุนฯ แบบออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕. กำกับติดตามหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลอ ศานติวารังคณา)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี